



## ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานธุรการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยให้ผู้สมัคร สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานธุรการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี จึงขอประกาศ ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบที่เว็บไซต์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี <https://www.rd.go.th/region/๑๐/udonthani/en๑๒.html> ในหัวข้อ "ข่าวสารการรับสมัครงาน" และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี บริเวณชั้น ๑ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๑๑ คน ดังรายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารแนบ ๑

อนึ่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ได้ประกาศรายชื่อตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่ได้รับสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่นั้น

ข. กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๐ น. สอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
๓. ต้องไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์หลังจากที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ได้เรียกถึงลำดับที่ที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

/๔. ต้องเข้า...

๕. ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์กำหนดให้เท่านั้น

๕. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด

๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้อื่นที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๗. เอกสารหลักฐานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ต้องนำมายื่นในวันเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราว

๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (บัตรที่นำมาแสดงต้องเป็นฉบับจริง) ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ - สกุล และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนและบัตรดังกล่าวต้องยังไม่หมดอายุ

อนึ่ง ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครโดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุปริญญาจากผู้อำนาจอนุปริญญาของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฏหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (การสอบสัมภาษณ์) ถ้าไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัคร หรือรายชื่อไม่ถูกต้องตามที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครไว้ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น ๒ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๒๔๘๖๖๔ ต่อ ๒๑๒ เพื่อดำเนินการแก้ไข ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ หากไม่แจ้งภายในกำหนดเวลาสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ถือว่าถูกต้องแล้ว และขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาแก้ไขใด ๆ ทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวอรุณีย์ วิศิษฐ์ชัยนันท)  
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

สำหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2567

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	001	นางสาวสุปรียา อัครกุล	
2	002	นายธชานนท์ จันทะวงษ์	
3	003	นางสาวปณัฐดา นันโท	
4	004	นางสาวอติยา สุทธิพงษ์	
5	005	นายเสฏฐวุฒิ สมบัติดี	
6	006	นางสวานันท์ธิดา โกรธา	
7	007	นางสาวชรินญา มีคิล	
8	008	นางสาวอารีรัตน์ พัดฐาน	
9	009	นางสาวรัชนีพร ผลชอบ	
10	010	นางสาวนิศาชล พรหมจันทร์	
11	011	นายณัฐวุฒิ ศรีทรงเมือง	